

## 6 Quy Tắc Nên Tuân Thủ Để Thực Tập Thành Công



### 1. Làm bài tập về nhà trước ngày đầu tiên của bạn

Ngay cả khi bạn đã nghiên cứu về công ty khi chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn, bạn vẫn nên làm mới bộ nhớ và thực hiện nghiên cứu bổ sung về tổ chức lịch sử và văn hóa đêm trước ngày đầu tiên của công việc. Hãy chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị đầy đủ để trở thành một phần của công ty trong những tháng tiếp theo. Bạn sẽ cảm thấy tự tin nhiều hơn khi bước vào thực tập với sự chuẩn bị của bạn và bắt đầu ngày đầu tiên với sự hiểu biết chung về ngành công nghiệp công ty đang làm. Không chỉ trong ngày đầu tiên, cho ngày tiếp theo, hãy nhớ để ý về những gì đang xảy ra trong ngành để bạn không cảm thấy bị bỏ rơi trong chủ đề các đồng nghiệp bàn trong giờ ăn trưa.

### 2. Ăn mặc để thành công

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng cách bạn ăn mặc không chỉ ảnh hưởng đến cách người khác nhìn bạn mà còn cả cách bạn nhìn bản thân, bao gồm cả cách bạn nghĩ và cảm nhận về khả năng của chính bạn và công việc bạn đang làm. Hỏi người quản lý tuyển dụng về môi trường văn phòng làm việc của công ty như thế nào trước khi thực tập. Ngay cả khi công ty cho phép trang phục giản dị, vẫn tốt hơn để được tôn vinh là thực tập sinh mặc đẹp nhất, hơn là được biết đến như một người quá giản dị.

### 3. Đối xử với thực tập như một công việc thực sự

Nếu bạn muốn nhà tuyển dụng coi trọng bạn, trước tiên bạn cần thực hiện công việc một cách nghiêm túc. Bạn cần nhớ rằng công việc của bạn có thể có tác động đến tổ chức. Bạn học tập trong một môi trường thực tế, năng động, vì vậy những đóng góp của bạn cũng như những sai lầm của bạn ảnh hưởng đến công ty. Hãy nhớ hành động chuyên nghiệp nếu bạn muốn trở thành một người chuyên nghiệp.

Điều đó có nghĩa là bạn phải đầu tư vào một tủ quần áo chuyên nghiệp, đến đúng giờ, thực hiện nhiệm vụ của bạn và không yêu cầu nghỉ giải lao.

#### **4. Trở thành một bậc thầy về một cái gì đó**

Học những điều khiến bạn nổi bật. Tìm một cái gì đó mà bạn có thể đóng góp trong công ty mà không ai muốn thay đổi. Ví dụ: bạn có thể học CSS để đề xuất cập nhật trang web công ty hoặc một chuyên môn về phần mềm của Microsoft và thêm chức năng mà công ty có thể sử dụng. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn thực sự giỏi về nó.

#### **5. Hữu ích**

Thường không mất nhiều thời gian và nỗ lực để trở nên có ích. Làm cho mọi người thích bạn và cách đơn giản nhất là trở nên hữu ích. Tuy nhiên đừng có làm quá về việc trở nên có ích, ví dụ bạn có nên là người luôn rửa chén, pha một tách cà phê mà không có hỏi nếu có ai khác muốn không. Nên cung cấp dịch vụ của bạn bất cứ khi nào ai đó cần giúp đỡ và chắc chắn rằng bạn đủ tự tin để làm tốt điều đó.

#### **6. Ngậm miệng**

Không ai quan tâm để nghe bạn buôn dưa về những gì bạn đã làm trong kỳ thực tập cuối cùng hoặc ở trường đại học của bạn. Công ty có cách làm việc riêng của họ và bạn ở đó để học, trừ khi bạn được yêu cầu nói về cách của bạn làm việc. Bạn ở đó để học, không phải là để dạy. Hãy khiêm tốn để học và đừng vượt qua ranh giới thực tập.